



ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว
Privacy Policy of The Chumchonbanhaiyyaijiw School

เว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เคารพ สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุก คนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคล ดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ต่อไปนี้จะเรียกว่า โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

● ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว ไม่ว่าจะ เป็นหน้าใดก็ตาม

● ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ ผู้ที่ใช้บริการประกาศข่าวสารและประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ

เว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และผู้ให้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่าน อ่านนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว ยึดถือในการ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยยายจิว จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลข ประจําตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูล พื้นฐานเบื้องต้นของบุคลากรข้าราชการ ภาครัฐ โดยขึ้นอยู่กับ ประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบาง ประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ Domain name “https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100193h” ของ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1.1 การบันทึกข้อมูลผู้ให้บริการ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว ได้แก่ หมายเลขไอพี(IP Address) วันที่ และเวลา เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภท ของ โปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว จะนำข้อมูลที่ได้นี้บันทึกหรือเก็บ รวบรวม ไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือ ในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการ บันทึกข้อมูล ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

1.7 การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิวอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการ ให้บริการ ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name “https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1036100193h” ของ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

1.8 การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

2. การใช้คุกกี้(Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บ เซิร์ฟเวอร์เรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้น ได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์หลังจากที่ท่านเลิกใช้ งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการ ทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสม ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับแต่ละอุปกรณ์จดจำสิ่งที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้ งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้บริการที่ เหมาะสมกับผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ครูและบุคลากรทางของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หาก ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(นายปฏิวัติ เทียบอุ่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิว